



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
29 กันยายน 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศไทย 29 ก.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,414 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,591,829 ราย รักษาหายเพิ่ม 11,580 ราย รักษาหายสะสม 1,459,786 ราย ยังรักษาอยู่ 115,423 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 112 ราย เสียชีวิตสะสม 16,516 ราย มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 51,398,473 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 233,494,513 ราย เสียชีวิต 4,777,382 ราย รักษาหาย 210,247,620 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ คือ สหรัฐฯ** ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศแล้วว่า 3 ล้าน โดส วัคซีนโควิด-19 ทางคลินิกเฟสสุดท้าย ขณะที่มีวิจัย มนอร์ธ แคโรไลน่า และม.สแตนฟอร์ด คิดค้น “แผนแปะวัคซีน 3 มิติ” ซึ่มเข้าผิวหนังโดยตรง ทดลองกับสัตว์พบตอบสนองด้านภูมิคุ้มกันดีกว่าการฉีดถึง 10 เท่า **อินเดีย** อนุญาตให้ทดลองฉีดวัคซีนโควิดในเด็ก 7-11 ปี **เกาหลีใต้** เตรียมฉีดวัคซีนให้หญิงตั้งครรภ์ และเด็กวัย 12 -17 ปี **ญี่ปุ่น** เตรียมยกเลิกมาตรการฉุกเฉินทั่วประเทศสิ้นเดือนนี้ **กัมพูชา** เตรียมเปิดภาคการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย หลังการฉีดวัคซีนคืบหน้าอย่างมาก

ประเด็นสำคัญ

1. สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด ไทยรัฐ มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, pptvhd, newtv)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด 19 กำลังอยู่ในช่วงขาลง เป็นผลมาจากมาตรการล็อกดาวน์ก่อนหน้านี้ มีการประมาณการณ์จะมีผู้ติดเชื้อราวๆ 5 พันรายต่อวัน ก่อนสิ้น ต.ค. เป็นการประเมินตามหลักคณิตศาสตร์ พบปัจจัยที่จะทำให้ผู้ติดเชื้อสูงขึ้น คือ การเกิดคลัสเตอร์ใหญ่และเชื้อกลายพันธุ์ และมีการประเมินว่าหลัง ต.ค. ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้น จึงขอเน้นย้ำเรื่องการป้องกันตัวเอง การตรวจเอทีเค มาตรการโควิดฟรีเซตตั้ง ส่วนเรื่องเชื้อกลายพันธุ์ มีผู้เชี่ยวชาญระบุว่าไวรัสกลายพันธุ์ในระดับหนึ่งเท่านั้น น่าจะอยู่ร่วมกันได้ โดยโรคไม่รุนแรง คาดว่าช่วง มี.ค. 2565 โรคน่าจะสงบพอสมควร แต่ประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัยต่อไปอีกระยะ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (thansettakij, Chiangmainews, tnnthailand, newtv, js100)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ขอขอบคุณความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนที่ปฏิบัติตามมาตรการจนเห็นผลสัมฤทธิ์ อย่างเป็นรูปธรรม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, nationtv)

-ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ขณะนี้มาตรการวัคซีนไปได้ดีมาก ต่อเนื่องเดือน ต.ค. 64 เป็นต้นไป จะมีวัคซีนเข้ามาทยอยฉีดได้เพียงพอ สธ. ต้องไม่ผ่อนการฉีด ต้องเร็วและมากเหมือนเดิม ส่วนมาตรการบริหารจัดการอาจผ่อนลงได้บ้างเพื่อดึงเศรษฐกิจกลับมา ตนเห็นด้วยในการผ่อนคลายมาตรการ แต่สิ่งที่ต้องเน้นย้ำ คือ มาตรการจะต้องดำเนินการตามที่กำหนด ผู้ประกอบการต้องทำตามข้อตกลง และสำคัญที่สุดคือมาตรการส่วนบุคคล

2. การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้ นร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก,)

-ดร.สุภัทรา จำปาทอง ปลัด ศธ. กล่าวถึงแผนการดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้ นร. อายุ 12-17 ปี จากการทำความเข้าใจเบื้องต้นพบว่า ผู้ปกครองกว่า 90% ยินดีให้ลูกฉีดวัคซีน โดยตามกำหนดเดิม คือ เริ่มวันที่ 4 ต.ค. 64 ส่วน นร. ที่ไม่รับวัคซีนเมื่อเปิดเทอม 2/2564 โรงเรียนจะจัดพื้นที่เรียนพิเศษรองรับ หรือจะเลือกเรียนทางออนไลน์อยู่ที่บ้านได้

3. หลักเกณฑ์เปิดโรงเรียน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, bangkokbiznews)

-ปลัด ศธ. ลงนามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิด รร.หรือสถาบันการศึกษา กำหนดให้มีระยะเวลาดำเนินงาน 2 ระยะ คือ ระยะแรกสำหรับ รร. พักนอน ดำเนินการตามโครงการ SSS และระยะที่สองสำหรับ รร. ประเภทไป-กลับ ที่มีความพร้อมและผ่านเกณฑ์การประเมิน ในขณะที่นักเรียน-ผู้ปกครอง ควรได้รับวัคซีนตามมาตรการกำหนด ทั้งนี้ ในระหว่างการเปิดภาคเรียนไปแล้ว ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และสามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite หรือ Online หรือแบบผสมผสาน (Hybrid) ก็ได้

4. คุมเข้มหลังขยายระยะเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด มติชน)

-ที่ประชุม ครม. รับทราบมติที่ประชุม ศบค. เมื่อ 27 ก.ย. 64 และยังให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 64

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผจก., topnews, bangkokinsight, posttoday, infoquest)

-หลัง ศบค. มีมติขยายระยะเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ต่อไปอีก 2 เดือน ผบ.ตร. ยังเน้นย้ำให้ตำรวจทุกพื้นที่ ยังคงร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง และสาธารณสุขในพื้นที่ ตรวจสอบสถานประกอบการต่าง ๆ แต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ในส่วนร้านอาหารที่ผ่อนปรนให้เล่นดนตรีได้ ยังคงห้ามจำหน่ายหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน ส่วนการลดวันกักตัวสำหรับชาวต่างชาติและคนไทยที่เดินทางเข้าไทย ทาง ตม. และตำรวจท่องเที่ยว จะมีการตรวจสอบหลักฐานเอกสารการเดินทางเข้าประเทศอย่างเข้มงวดตามเดิม

5. ร้านอาหารเสนอยกเลิกเคอร์ฟิว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipbs

- นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย ทำหนังสือถึงรัฐบาล ขอให้พิจารณาเลื่อนเวลาปิดร้านอาหารจากเดิมเวลา 20.00 น. เป็น 22.00 น. เนื่องจากร้านอาหารส่วนใหญ่ รายได้ลดลง และ 1 ต.ค. ต้องใช้มาตรการโควิด ฟรี เซตติ้ง ทางสมาคมฯ จึงทำหนังสือด่วนถึง รมว.สธ. ขอให้พิจารณาเลื่อนการบังคับใช้ออกไปก่อน เนื่องจากผู้ประกอบการยังไม่มีความพร้อม และเสนอว่าควรยกเลิกเคอร์ฟิวไปเลย เพราะจะมีช่วงเวลาให้ทำมาหากินมากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายปรพจน์ ดาวัลย์ นักร้องวง good friend กล่าวว่า หลังจากที่มีการคลายล็อก ตอนนี้เริ่มซ้อมดนตรีบ้างแล้ว แต่การผ่อนผันเพียงแค่ 1 ชั่วโมง ซึ่งนักดนตรีเมืองพืชมามีกว่า 800 ชีวิตนั้นไม่เพียงพอ คิดว่าการผ่อนผันรอบนี้คงจะไม่มีประโยชน์อะไรกับนักดนตรี

-ที่ จ.กระบี่ สถานประกอบการ ร้านอาหาร ผับ บาร์ ส่วนใหญ่ไม่พร้อมเปิดให้บริการ แม้จะมีมาตรการผ่อนคลายนี้อย่างไรก็ตามไม่มั่นใจว่าเมื่อกลับมาเปิดแล้วจะถูกปิดอีกเมื่อไหร่ เพราะตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนยังไม่กล้าเที่ยว

6. แนวทางจัดหาวัคซีนโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน) เว็บไซต์ (newtv, bangkokinsight,)

-น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า รัฐบาลจัดหาวัคซีนภายใน 4 แนวทาง ดังนี้ 1. แผนการจัดซื้อจากผู้ผลิตวัคซีน โดยตรงกับผู้ผลิต/บริษัท ให้มีความหลายยี่ห้อและเทคโนโลยี 2. จัดซื้อจากประเทศที่มีวัคซีน 3. การแลกเปลี่ยนวัคซีน เช่น รัฐบาลภูฏาน ได้แลกเปลี่ยนวัคซีน AZ ล่วงหน้า และ 4. การบริจาค ทั้งนี้ ไทยจะบรรลุเป้าหมายการฉีดวัคซีนจะครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 คิดเป็นประชากร 50 ล้านคน ภายในสิ้นปีนี้ ครอบคลุมเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด 19 การฉีดเข็มกระตุ้นแก่ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตายครบ 2 เข็มทุกราย นอกจากนี้ สธ. ยังได้วางแผนการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับชาวต่างชาติและแรงงานต่างด้าว ซึ่งจะเริ่มในเดือน ต.ค. นี้ด้วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน) เว็บไซต์ (amarintv, topnews, nationtv, businessstoday)

-นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม. มีมติเห็นชอบให้กรมควบคุมโรคจัดซื้อวัคซีน AZ จากสเปนเพิ่มเติม 165,000 โดส กำหนดส่งมอบภายในต้น ต.ค. 64 นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. พร้อม นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะผู้บริหาร สธ. จะเดินทางไปรับวัคซีนไฟเซอร์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นล็อตแรก จำนวน 2 ล้านโดส จากการสั่งซื้อ 30 ล้านโดส ในปี 2564 นี้ โดยแผนการฉีดล็อตดังกล่าว คือฉีดให้กับเด็กอายุ 12-17 ปี ทั้งในและนอกระบบของ ศส. เบื้องต้นประมาณ 5 ล้านคน

7. กำหนดพื้นที่สีฟ้ารับการท่องเที่ยว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวถึงการเตรียมการเปิดเมืองรับการท่องเที่ยวในระยะแรกพื้นที่สีฟ้า 10 จังหวัด ว่าตามนโยบายรัฐบาลในช่วงวันที่ 1-30 พ.ย. 64 เตรียมกำหนดลักษณะพื้นที่ความพร้อมด้านสถานการณ์ คือ ต้องมีความครอบคลุมวัคซีนระดับจังหวัดอยู่ที่ 50% กลุ่มเป้าหมาย 608 ให้ได้อย่างน้อย 80% มีศักยภาพรองรับผู้ป่วยอย่างเพียงพอ อัตราครองเตียงผู้ป่วยไม่เกิน 80% มีการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงต่อเนื่อง ผู้ติดเชื้อไม่เกิน 5-10 รายต่อ 1 แสนประชากรต่อวัน มีแผนบริหารจัดการ บริหารทรัพยากร มีทีมสอบสวนควบคุมโรครองรับกรณีเกิดการระบาด พื้นที่ที่จะเปิดให้ทำกิจกรรม/กิจการ ที่รองรับนักท่องเที่ยว ต้องมีวัคซีนครอบคลุมอย่างน้อย 80% มีการเฝ้าระวังต่อเนื่อง ให้ไม่พบผู้ติดเชื้อในกิจการ/กิจกรรมในช่วง 14 วันที่ผ่านมา พื้นที่ที่กำหนดเป็น Covid Free Zone อย่างชลบุรี ต้องวัคซีนครอบคลุมจังหวัด 50% ลงถึงเมืองพัทยาต้อง 70% ถ้าเป็นพัทยาใต้ที่จะให้ทำกิจการ/กิจกรรมต้องได้ 80% เป็นพื้นที่สีฟ้า รวมถึงทำบับเบิลแอนด์ซีล เป็นซีล รุท เช่น ลงเครื่องบินที่สนามบินอู่ตะเภา หรือสุวรรณภูมิ แล้วไม่แวะที่ไหน พื้นที่ที่จะเป็น Covid Free Area จังหวัดต้องพิจารณาว่ามีกี่อำเภอ ตำบล พื้นที่ แล้วส่งข้อมูลมาให้กระทรวง พร้อมส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการ ในระยะแรกที่จะกำหนดน่าจะเป็นพื้นที่การท่องเที่ยว ธุรกิจ การค้า พื้นที่สำคัญ ต้องขีดวงพื้นที่ ประเมินว่าวัคซีนได้เท่าไร จะต้องมีความครอบคลุมของวัคซีนเป็นหลัก และจัดบริการในแบบ Covid free Setting และเรื่อง Health Pass เหล่านี้เป็นนิวนอร์มอลที่จะดำเนินการต่อไป ต้องทำ

ให้ได้อย่างดี เพราะไม่ยากให้สถานการณ์ต้องกลับมาปิดบ้านปิดเมืองอีก

8. การปฏิบัติตัวช่วงน้ำท่วมกับการป้องกันโรคโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, infoquest)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำแนวทางการปฏิบัติตัวช่วงน้ำท่วมกับการป้องกันโรคโควิด 19 ว่า ซึ่งพื้นที่ประสบน้ำท่วมส่วนใหญ่สถานการณ์ระบาดไม่รุนแรงมาก แต่ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ คือ ผู้จัดการหรือควบคุมดูแลศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วมต้องดำเนินการป้องกันโควิด 2 ประการ คือ 1.จัดการสิ่งแวดล้อม สุขลักษณะ สุขอนามัย และสุขาภิบาล โดยทำความสะอาดพื้นผิว จัดระบบถ่ายเทอากาศ จัดการไม่ให้คนรวมกันแออัด และ 2.การจัดการให้ผู้คนในศูนย์อพยพมีความปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ js100

-นพ.ศุภพงษ์ ไชยมงคล รองนพ.สสจ.ชัยภูมิ เผยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ รพ.บำเหน็จณรงค์ ว่า เจ้าหน้าที่ รพ. เริ่มเข้าไปสำรวจดูความเสียหายเพิ่มเติม ความเสียหายที่เกิดขึ้นทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ คลังยา และวัคซีนโควิด 19 เสียหายด้วย ประมาณ 3,000 โดส คนที่มีชีวิตติดโควิด 19 ตั้งแต่ 27 ก.ย. 64 ต้องเลื่อนการฉีดออกอย่างไม่มีกำหนด ขณะที่ รพ.สต. ในพื้นที่บำเหน็จณรงค์และจัดสรรบางส่วน ได้รับผลกระทบเช่นกัน หากโซนไหนไม่ได้รับผลกระทบก็เปิดให้บริการได้ ขอให้คนที่ฉีดวัคซีน ความปลอดภัยของตัวเอง สามารถเลื่อนฉีด อาจจะนัดประสานไปฉีดในพื้นที่ใกล้เคียง

9. การกระจายชุดตรวจ ATK

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน ไทยรัฐ

-นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า เมื่อรับชุดตรวจ ATK ไปแล้ว ขอให้รีบตรวจหาเชื้อโควิดและบันทึกผลการตรวจผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือกับ อสม./อสส. ที่แจกชุดตรวจให้ท่านโดยเร็ว ไม่ว่าผลการตรวจจะติดเชื้อหรือไม่ การตรวจหาเชื้อโควิดแล้วไม่บันทึกผล แม้ว่าจะเป็นลบ จะทำให้เสียสิทธิที่จะได้รับชุดตรวจ ATK เพิ่มในอนาคต เพราะเมื่อมีการใช้และบันทึกผลการตรวจแล้ว หากในอนาคตพบว่าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยง ก็จะได้รับแจกเอทีเคเพิ่มเพื่อนำไปตรวจหาเชื้ออีก แต่หากไม่ได้นำไปใช้ หรือใช้แล้วไม่ได้บันทึกผลการตรวจ ก็จะไม่ได้รับแจกเอทีเคเพิ่ม เพราะถือว่ายังไม่ได้ใช้ชุดแรกที่แจกไป และยังพบข้อร้องเรียนว่ามีบางคนนำไปขายต่อ กรณีนี้จะทำให้เกิดปัญหา เนื่องจากกลุ่มที่ได้รับนั้นถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้ออยู่แล้ว หากรับแล้วไม่นำไปใช้แล้วปรากฏว่าคนคนนั้นติดเชื้อโดยไม่รู้ตัว ก็จะทำให้เสียโอกาสที่จะได้ทราบผลตรวจ และเข้าสู่ขั้นตอนการรักษาล่าช้า อาจทำให้อาการรุนแรงมากขึ้นกว่าที่ควรจะเป็น เสี่ยงแพร่เชื้อให้กับครอบครัวและคนใกล้ชิด

10. วอนดูแลชั้นเงินเดือนให้ทั่วถึง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ)

-ที่ จ.อุดรธานี กลุ่มตัวแทนบุคลากรสาธารณสุข รพ.อุดรธานี ยื่นหนังสือร้องทุกข์เรื่องการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติของผู้อำนวยการ รพ.อุดรธานี ถึงนายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี ผ่านศูนย์โควิด เหนื่อยกันทุกคนและขอรับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง การเลือกปฏิบัติทำให้เกิดการเสียขวัญเสียกำลังใจในการทำงาน จึงอยากได้คำตอบที่ชัดเจน

11. แจงเรื่อง รพ.สนามแออัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ)

-ที่ จ.กระบี่ กรณีมีผู้ป่วยโควิด 19 รายหนึ่ง ถ่ายคลิปวิดีโอแอสภาพความเป็นอยู่ของผู้ป่วยใน รพ.สนามพลบดี ที่ต้องนอนบนฟูกบนพื้นและที่นอนมีไม่เพียงพอ อาหารก็แย่งกันไม่เป็นระเบียบ ต่อมา สสจ.กระบี่ ชี้แจงว่า รพ.สนามพลบดี เป็น รพ.สนาม 2 ชั้น ขนาด 500 เตียง ปัจจุบันรับผู้ป่วย 450 เตียง ผู้ป่วยมีที่นอนทุกคน แม้แต่เด็ก ๆ ก็จัดเตียงให้ แต่เนื่องจากช่วงนี้เด็กติดเชื้อมากกับมารดาประมาณ 60 คน จึงมักเลื่อนที่นอนมาชิดกันหรือมานอนด้วยกัน ส่วนเรื่องอาหาร ได้จัดให้มีตัวแทนผู้ป่วยแจกอาหารให้เป็นระเบียบ และเพิ่มอาหารอีก 10-20 เปอร์เซ็นต์ของจำนวน ขอความร่วมมือผู้ป่วยรับอาหารตามสิทธิพึงได้ของตัวเองในแต่ละมื้อ และจะมีการย้ายผู้ป่วยสีเขียวออกจาก รพ.สนาม ให้ไปอยู่ระบบ Ci คาดว่าจะทำให้ความหนาแน่นลดลง

12. เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด มติชน

-จากกรณีนายภานุมาศ จันทร์เมืองหงส์ อายุ 26 ปี ลูกจ้างองค์การบริหารผ่านศึกใน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ได้รับวัคซีนไขว้เข็ม 2 SV+AZ มีอาการไข้ขึ้นสูง หนาวสั่น ปวดศีรษะก่อนจะเสียชีวิตภายในไม่ถึง 24 ชม. ที่ รพ.อรัญประเทศ ครอบครัวดีใจสาเหตุการเสียชีวิต จึงส่งร่างผ่าชันสูตรที่รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ผลการชันสูตรเบื้องต้นระบุว่าสาเหตุเกิดจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจโต ล่าสุด สสจ.สระแก้ว ได้ส่งเรื่องร้องเรียนไปทาง สปสช.เขต 6 จ.ระยอง คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความเสียหายที่เข้าเกณฑ์จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จึงลงมติจ่ายเงินเยียวยา 400,000 บาท

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-ที่ จ.นครศรีธรรมราช มีชายวัย 71 ปี เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนแอสตรา เซ็น 2 ที่ รพ.ลานสกา ระบุเกิดอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก จนท. จึงพาไปห้องฉุกเฉิน ใช้เวลาเกือบชั่วโมง หมอบอกว่าจะให้ออนที่ รพ. หรือจะพากลับบ้าน ขณะนี้มีผู้ป่วยโควิด 19 รักษาอยู่มาก ญาติจึงตัดสินใจพากลับบ้าน แต่อากาศแย่งลงจึงพาเข้ารักษาที่ รพ.ลานสกาอีกครั้ง และ รพ. ส่งต่อไป

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รักษาที่ รพ.มหาราช ใช้เวลารักษาไม่เกิน 2 ชม. เสียชีวิตจากเหตุเส้นเลือดตีบ แต่ญาติเชื่อว่าเสียชีวิตเพราะฉีดวัคซีน เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมารับผิดชอบ</p> <p>13. สังกะเล็กลูกคอนเสิร์ตที่กระบี่ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ -กรณี ททท. การจัดคอนเสิร์ต “THAILAND SHA SHA SHA” ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จ.ภูเก็ต จ.พังงา จ.กระบี่ 24 ก.ย.- 3 ต.ค. ที่เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวและเกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ จนเกิดกระแสคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่นั้น นายกรัฐมนตรี ระบุ เรื่องนี้ ให้ รวบรวมการท่องเที่ยวและกีฬา ชี้แจงในที่ประชุม ครม. และได้สั่งยกเลิกกิจกรรมดังกล่าวไปแล้ว ด้าน ผวจ.กระบี่ ระบุ คกก.โรคติดต่อ จ.กระบี่ มีมติให้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด</p> <p>14. รายงานการระบาด สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน ข่าวสด ไทยรัฐ -ลำปาง คุมเข้มคลัสเตอร์สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง มีจำนวนหลายราย นครราชสีมา เผื่อระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของคลัสเตอร์งานศพ ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด เลย รายงานว่าพบมีผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์เป็นกลุ่มใหญ่ ของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 อ.วังสะพุง ซึ่งเป็นโรงเรียน กิน นอน แบบประจำภายในโรงเรียน พบมีนักเรียนทั้งชายและหญิง รวมทั้งครูและพ่อครัวในโรงเรียน นครศรีธรรมราช พบคลัสเตอร์ใหม่จากแคมป์คนงานก่อสร้างและปรับปรุงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช พบผู้ป่วยยืนยันแล้วกว่า 120 ราย</p>	
<p>มาตรการอื่น ๆ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ -นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยว่า ผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะสามารถเข้ามารับวัคซีนแอสตราฯ เข็ม 3 ได้ โดยศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อจะส่งข้อความ SMS แจ้งนัดหมายล่วงหน้าตามหมายเลขโทรศัพท์ที่เคยลงทะเบียนไว้ หรือสามารถตรวจสอบวันเวลานัดหมายผ่านแอปฯ “Vaccine บางซื่อ”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน -สพสข. ได้ส่งมอบชุดตรวจ ATK แก่ รพ.พระปริยัติธรรมในพื้นที่ กทม. โดยมีพระเทพเวที รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการศึกษาพระปริยัติธรรม เจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดสังเวช เป็นประธานรับมอบและส่งต่อให้ นพ.ชานัน จิตตรีประเสริฐ ผอ.รพ.สงฆ์ เป็นผู้บริหารจัดการการกระจาย ATK ต่อไป ให้เสร็จในสัปดาห์นี้ พร้อมระบุหากพบสามเณรติดเชื้อจะแยกกักตัวใน Temple Isolation หากมีอาการแทรกซ้อน ส่งตัวเข้า รพ.</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>โรคที่มากับน้ำท่วม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, ผจก., tnn, ntiontv, js100, mcot, thaipbs, thailandplus -นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เตือนภัยโรคที่มากับน้ำท่วม อาทิ โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร ตาแดง โรคผิวหนังจากแมลงสัตว์มีพิษกัดต่อย โรคฉี่หนูและน้ำกัดเท้า แนะนำแต่ละบ้านควรมีน้ำสะอาดเพื่อใช้อุปโภคบริโภค ถ้าหาแหล่งน้ำสะอาดไม่ได้ ควรต้มน้ำให้เดือดก่อนใช้อย่างน้อย 10 นาที ถ้าอาศัยอยู่ใกล้แหล่งโรงงานอุตสาหกรรม/แหล่งสารเคมี พึงระมัดระวังว่าแหล่งน้ำดังกล่าวอาจปนเปื้อนสารเคมี ความร้อนไม่สามารถทำให้น้ำเหล่านี้สะอาดพอสำหรับการบริโภคได้ จึงควรจัดหาน้ำสะอาดไว้ใช้ในครัวเรือนให้เพียงพอ</p>	-
<p>ภาษีบุหรี่ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, ไทยโพสต์ -นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รวบรวมการคลัง เผย ที่ประชุม ครม. เห็นชอบการปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่ ที่จะมียกเลิกใช้อย่างเป็นทางการ 1 ต.ค. 64 นี้ ส่วนรายละเอียดของโครงสร้างอัตราภาษีบุหรี่ใหม่ต้องรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน 1-2 วันนี้ เพื่อความชัดเจน</p> <p>ด้านนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รวบรวมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นว่า ควรพิจารณาให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นบุหรี่ถูกกฎหมาย เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคสูบบุหรี่มีแนวโน้มลดลง หันไปบริโภคบุหรี่รูปแบบใหม่ๆ ส่งผลให้จัดเก็บภาษีของรัฐน้อยลง และผู้ปลูกยาสูบได้รับผลกระทบจากราคาใบยาตกต่ำ รัฐต้องจ่ายชดเชยช่วยเหลือ ด้าน นายกรัฐมนตรีฯ ระบุว่า ทางสาธารณสุขและหมอ ยืนยันว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีความอันตรายอยู่</p>	-
<p>ข่าวปลอมแนวคิดแซ่วี Method รักษาโควิด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, แนวหน้า, มติชน, thailandplus, mcot, thebangkokinsight, thaipost) -ภญ. สุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข รักษาการแทนรองเลขาธิการ อย. เผยจากกรณีที่มีการแชร์คลิปวิดีโอหรือข้อความเกี่ยวกับแนวคิด “แซ่วี Method” สามารถรักษาโรคโควิด 19 ได้ โดยการรับประทานยาปฏิชีวนะ 2 ชนิด ได้แก่ อะม็อกซิซิลลิน (Amoxycilin) และอะซิโธรมัยซิน (Azithomycin) นั้น อย. ขอเตือนประชาชนว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง ยาอะม็อกซิซิลลินและยาอะซิโธรมัยซินเป็นยาปฏิชีวนะใช้รักษาโรคหรืออาการที่</p>	-

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ไม่สามารถรักษาโรคโควิดซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสได้ และเสี่ยงเกิดเชื้อดื้อยา อันตรายถึงตาย

จัดทำโดย  **สำนักสารนิเทศ** |  0 2590 1311-2  0 2591 8612-3  <http://pr.moph.go.th>
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |  fanmoph  pr_moph   healthmoph  moph channel